

MA TÚY "NÚP BÓNG" THỰC PHẨM:

HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG

Uống nước giải khát, uống trà sữa, ăn bánh, kẹo là sở thích của giới trẻ, học sinh, sinh viên. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng xấu đã trộn ma túy vào thực phẩm, trong đó có các loại trà sữa, bánh kẹo... gây nghiện, hủy hoại sức khỏe của người sử dụng.

● YÊN HOA

Ma túy "ẩn mình" trong thực phẩm

Theo Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều chất ma túy tổng hợp mới, là các chất gây ảo giác mạnh. Ma túy tổng hợp không lấy từ tự nhiên mà là ma túy nhân tạo, hóa chất.

Đối tượng khách hàng nhắm tới của các con buôn ma túy là những người trẻ tuổi, học sinh, sinh viên. Khi sử dụng các sản phẩm trà trộn ma túy, nhiều em có biểu hiện ngộ độc như: hoa mắt, chóng mặt nhức đầu, thậm chí bị ngất.

Ma túy tổng hợp có thể sản xuất từ bất cứ nơi nào. Vì vậy, việc kiểm soát ma túy tổng hợp khó khăn rất nhiều. Các vụ án có mẫu ma túy mới là những vụ án khó, vượt quá khả năng giám định của các phòng kỹ thuật ở địa phương do điều kiện trang thiết bị chưa đồng bộ.

Điển hình là vào ngày 31/3/2022, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ

Liêm, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực trước tòa nhà FLC, số 36 đường Phạm Hùng đã phát hiện một nam thanh niên đứng cạnh Trương Quang Tuấn (SN 1992, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang ngồi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Thấy lực lượng công an, nam thanh niên đang đứng bỏ chạy. Tiếp tục kiểm tra tổ công tác phát hiện trong túi xách ở khung xe máy của Tuấn có 1 hộp giấy, bên trong có gói ni lông chứa 5 viên nén màu xanh và 1 gói ni lông màu xanh chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy; đồng thời, phát hiện Tuấn đang cầm tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng. Tại chỗ,

Tuấn khai nhận số chất bột màu trắng và 5 viên nén màu xanh nêu trên là ma túy của bản thân mang đi để bán cho nam thanh niên vừa bỏ chạy.

Giám định tang vật thu giữ được của Trương Quang Tuấn, xác định 5 viên nén màu xanh có trọng lượng 3,058g Amphetamin và Methaphetamin; chất bột màu trắng bên trong gói ni lông màu xanh có khối lượng 7,263 gam - được xác định là ma túy mới có tên 'nước vui'.

Đáng chú ý, theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, số ma túy tổng hợp trên là một loại ma túy mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như: MDMA, Ketamine,

MA TÚY TỔNG HỢP "NÚP BÓNG" THỰC PHẨM TÁC ĐỘNG TỚI THẦN KINH, LÀM CHO THẦN KINH BỊ KÍCH THÍCH, TRÉ BỊ LẤN LỘN, HÔN MÊ, CO GIẬT, RỐI LOẠN TÂM THẦN, CÓ THỂ BỊ LOẠN NHỊP TIM, TĂNG HUYẾT ÁP, TỤT HUYẾT ÁP, SUY HỒ HẤP, CÓ THỂ DẪN ĐẾN TỬ VONG. VÌ VẬY, CÁC BẠN TRÉ CẦN TỈNH TÁO KHI ĐƯỢC MỜI CHÀO MUA BÁN, SỬ DỤNG CÁC LOẠI MA TÚY CÓ HÌNH DẠNG NHƯ KẸO NGỌT, NƯỚC XOÀI, NƯỚC DẦU.



Càng ngày các loại ma túy đều được ngụy trang một cách tinh vi nhằm đánh lừa lực lượng chức năng và dễ tiêu thụ trên thị trường.

Diazepam; hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Công an thành phố Nha Trang đã phát hiện một số “dân chơi” trên địa bàn TP. Nha Trang đang săn tìm một loại ma túy dạng bột hòa tan có tên gọi “nước dàu”. Loại ma túy này được đóng thành từng gói nhỏ, bên ngoài ghi nhãn “Crispy fruit” dùng để pha vào nước và uống trực tiếp. Hầu hết, nguồn “nước dàu” được tuần từ TP. Hồ Chí Minh về TP. Nha Trang.

Qua điều tra, cơ quan công an lần ra được “đầu mối” cung cấp “nước dàu” tại TP. Nha Trang là một số đối tượng nữ còn rất trẻ. Các đối tượng này công khai “tiếp thị” loại ma túy này trên mạng xã hội để dân chơi liên hệ mua bán.

Sau đó, Công an TP Nha Trang bắt ngờ xuất hiện tại sảnh của tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều (TP Nha Trang), khống chế đối tượng

Nguyễn Thanh Nhã (SN 2003 thường trú tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) thu giữ 1 gói ma túy “nước dàu” do đối tượng cất giấu trong người. Khai thác nhanh, Nhã khai còn cất giữ nhiều gói ma túy “nước dàu” tương tự khác tại căn hộ cao cấp thuê trên tầng 27 tòa nhà OC1A. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhã, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 15 gói “nước dàu” được cất giấu tại nhiều nơi trong căn hộ.

Người dân cần hết sức cảnh giác

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Phong (Công an TP Nha Trang), ma túy “nước dàu” là một loại ma túy mới, núp bóng dưới dạng gói bột pha thực phẩm. Đặc biệt loại ma túy này có thể hòa tan với nước để uống nên dễ ngụy trang thành các loại nước giải khát. Vì thế, chỉ cần một chút lơ là, mất cảnh giác, nam nữ thanh niên trong một cuộc vui thông thường cũng sẽ rất dễ bị sập bẫy và rơi vào guồng quay nghiện ngập.

“Những sản phẩm này nếu

được tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn” - Trung tá Nguyễn Quốc Phong bày tỏ.

Liên quan đến thực trạng sử dụng ma túy giả dạng thực phẩm, theo TS. BS Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) thời gian qua đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc chất kích thích, trong đó có cả cần sa, ma túy tổng hợp được pha trộn dưới các dạng kẹo ngọt, nước trái cây. Ma túy phá hoại cơ thể trẻ em, có trường hợp chỉ 13 tuổi, 14 tuổi nhưng thường xuyên rối loạn tâm thần, hoang tưởng, rối loạn nhịp tim... như người nghiện lâu năm.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên khẳng định, những chất ma túy tổng hợp này vô cùng nguy hại cho sức khỏe. Sản phẩm tạo ra từ ma túy tổng hợp pha trộn sẽ có thêm các tạp chất, độc tính rất phức tạp, không lường trước được hậu quả. ■